



โดยเจ็ลเคอร์ฮูโก อี. มาร์คินเซซ  
แห่งสวากเจ็ดสิบ

# การปฏิบัติศาสนกิจ ส่วนตัวของเรา

*เราต้องให้ความรักของพระเยซูคริสต์นำทางเราหากเราต้องการทราบความต้องการของคนที่เราช่วยได้*

ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราได้รับโอกาสและพรส่วนตัวในการรับใช้ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้ารับใช้ในหลายวิธี ดังที่บราเดอร์อูดีน ฟาลาเบยา บิดาของเจ็ลเคอร์ฮูโก อารี. ฟาลาเบยาเคยกล่าวไว้ว่า “บุคคลที่รับใช้ก็มีค่า แต่บุคคลที่ไม่รับใช้ก็ยอมไร้ค่า” นี่คือถ้อยคำที่ต้องเก็บไว้ในความนึกคิดและในใจเรา

เมื่อข้าพเจ้าแสวงหาการนำทางระหว่างการรับใช้ ข้าพเจ้าพบการปลอบโยนในการจดจำว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นไปที่บุคคลและครอบครัว ความรักและความอ่อนโยนที่พระองค์ทรงมีต่อปัจเจกบุคคลได้สอนข้าพเจ้าว่าพระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ทุกคนและเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้แน่ใจว่าแต่ละคนได้รับการปฏิบัติและเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ในพระคัมภีร์กล่าวว่า  
“จำไว้ว่าค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า...  
“และหากเป็นไปได้เจ้าจะทำงาน ตลอดวันเวลาของเจ้า...และนำ, *แม่* จิตวิญญาณเดียว มาหาเรา, บิดาของเจ้าพร้อมกับเขาจะ

ใหญ่หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา!”<sup>1</sup>

ทุกจิตวิญญาณมีค่ายิ่งต่อพระผู้เป็นเจ้า เพราะเราคือบุตรธิดาของพระองค์และเรามีศักยภาพที่จะเป็นดังที่พระองค์ทรงเป็น<sup>2</sup>

เราต้องให้ความรักของพระเยซูคริสต์นำทางเราหากเราต้องการทราบความต้องการ

ของคนที่เราช่วยได้ คำสอนของพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์ แสดงวิธีการแก่เราและนั่นคือวิถีที่การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวเริ่มต้น กล่าวคือ ค้นพบความต้องการ จากนั้นตอบสนอง ดังที่ซิสเตอร์ลินดา เค. เบอร์ดิน ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าวไว้ว่า “สังเกตก่อนแล้วรับใช้”<sup>3</sup>

ประธานโรมัส เอส. มอนสัน เป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมถึงหลักธรรมนี้ ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2005 ท่านกำลังควบคุมการประชุมใหญ่ผู้นำฐานะปุโรหิตในเปอร์โตริโกเมื่อท่านสาธิตวิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดกับผู้ใช้ของพระองค์ให้การรับใช้ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัว ในตอนท้ายของการประชุมที่ยอดเยี่ยมนั้น ประธานมอนสันเริ่มทักทายผู้นำฐานะปุโรหิตที่เข้าร่วมการประชุม ทันใดนั้น ท่านสังเกตเห็นคนหนึ่งกำลังมองดูทุกสิ่งอยู่ไกลๆ ตามลำพัง

ประธานมอนสันเดินออกจากกลุ่มคนไปหาบราเดอร์คนนั้นและคุยกับเขา ไฮเซ อารีซาเยส เล่าให้ท่านฟังด้วยความรู้สึกว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ท่านเข้าไปหาเขาและเป็นคำตอบการสวดอ้อนวอนของเขากับโยลันดา ภรรยาของเขาที่ได้พูดก่อนการประชุม เขาเล่าให้ประธานมอนสันฟังว่าสุขภาพของลูกสาวกำลังทรุดหนักและเขามีจุดหมายจากภรรยาที่ต้องการยื่นให้ประธานมอนสัน บราเดอร์ซาเยสบอกภรรยาว่าเป็นไปไม่ได้เพราะประธานมอนสันจะยุ่งมาก ประธานมอนสันฟังเรื่อง





ราวและขอจดหมายแล้วอ่านในใจ จากนั้นท่านเก็บจดหมายใส่กระเป๋าแล้วบอกบราเดอร์ซาเยสว่าท่านจะทำตามคำขอของพวกเขา

ในวิธีนี้ ครอบครัวดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์ โดยผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อพระวจนะของพระเจ้าช่วยให้รอดในคำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่กล่าวกับเราว่า “ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้น”<sup>4</sup>

วันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1998 พายุเฮอริเคนจอร์เจสถล่มเปอร์โตริโก ยังความเสียหายหนัก ซิสเตอร์มาร์ตินเนซ ลูกห้าคนและข้าพเจ้าเอาตัวรอดจากพายุลูกใหญ่และกำลังลมเฮอริเคนโดยหลบอยู่ในบ้านอย่างไรก็ดี เราอยู่รอดได้สองสัปดาห์โดยไม่มีน้ำและไฟฟ้า เมื่อน้ำของเราหมด การหามาเพิ่มเป็นเรื่องที่ยาก ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมพี่น้องชายที่ปฏิบัติต่อเราโดยการจัดหาบน้ำที่มีค่าน้ำนั้น อีกทั้งจะไม่ลืมพี่น้องสตรีที่รับใช้เราด้วยวิธีเปี่ยมด้วยความรัก

เกอร์แมน โคลอนมาหาเราที่บ้านพร้อมกับถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่บนรถบรรทุก เขาบอกเราว่าเขาทำแบบนี้เพราะ ในคำพูดของเขา “ผมรู้ว่าคุณมีลูกเล็กที่ต้องการน้ำ” สองวันต่อมาบราเดอร์อินเอล มุนอชและเฮอริมินิโอ โกเมซ บรรทุกถังทั้งห้าขนาดใหญ่สามถังก็มาบนรถกระบะ พวกเขาไปที่บ้านเราอย่างไม่คาดฝันและเติมน้ำดื่มลงทุกขวดที่มีและเชื้อเชิญเพื่อนบ้านของเราให้มาเติมด้วย

เช่นกัน

การสวดอ้อนวอนของเราได้รับคำตอบโดยการปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของพวกเขา ใบหน้าของพี่น้องชายสามคนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อพวกเรา และการรับใช้ของพวกเขา—อีกนัยหนึ่ง การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของพวกเขา—นำมาสู่ชีวิตเรามากกว่าน้ำดื่ม ถึงบุตรธิดาทุกคนของพระเจ้าผู้เป็นเจ้า การรู้ว่าผู้คนสนใจและกำลังเอาใจใส่ความผาสุกของเขานั้นสำคัญ

ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์ ทรงรู้จักเราแต่ละคนและเป็นการส่วนตัว ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองพระองค์จึงทรงจัดหาสิ่งที่เราต้องการเพื่อเราจะมีโอกาสบรรลุศักยภาพแห่งสวรรค์ของเรา ตลอดทางพระองค์ทรงวางผู้คนที่จะช่วยเหลือเรา จากนั้น เมื่อเรากลายเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์ เราจะสามารถรับใช้และช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่พระองค์ทรงส่งแ่เราโดยการเปิดเผย

ในวิธีนี้ พระเจ้า พระเยซูคริสต์จะทรงเอื้อมออกไปยังบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์ พระผู้เลี้ยงที่ذيจะรวมแ่ทุกตัวของพระองค์ พระองค์จะทรงทำเช่นนั้นที่ละคน เมื่อพวกเขาใช้สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมเป็นอย่างดี—หลังจากได้ยินเสียงผู้รับใช้ของพระองค์ และรับการปฏิบัติศาสนกิจจากคนเหล่านั้น จากนั้น พวกเขาจะจำเสียงของพระองค์ได้ และพวกเขาจะตามพระองค์ การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวดังกล่าวสำคัญต่อการรักษา

พันธสัญญาบัพติศมาของเรา

ในการทำงานเดียวกัน การเป็นแบบอย่างศาสนิกษย์ที่ดีของพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดในการแนะนำคนที่เราสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณของพระองค์ได้ เมื่อเราอ้าปากและแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการฟื้นฟู เรากลายเป็น “ผู้ช่วยเหลือแ่ของพระองค์” มีหน้าที่บำรุงเลี้ยงแ่ในทุ่งของพระองค์และลูกแ่ในฝูงของพระองค์<sup>5</sup> เรากลายเป็น “คนอ่อนแอแ่และคนต่ำต้อย”<sup>6</sup> “ผู้หาคนดั่งหาปลา”<sup>7</sup>

การรับใช้และการปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของเราไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เราสามารถทำงานให้คนที่ล่วงลับได้เช่นกัน—เพื่อคนที่อยู่ในโลกวิญญาณแ่และผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในช่วงชีวิตแห่งมรรตัย อีกทั้ง เราสามารถเก็บบันทึกและเขียนประวัติครอบครัวเพื่อห้ใจคนที่มีชีวิตไปหาคนที่มีชีวิต—เช่นเดียวกับใจของผู้มีชีวิตไปหาบรรพชนของพวกเขา ทั้งหมดนี้คือการเชื่อมโยงครอบครัวของเรา ร่นสูร่นในพันธะนิรันดร์ เมื่อเราทำเช่นนี้ เรากลายเป็น “พวกกู่ชาติ... ที่กู่ชาติโยน”<sup>8</sup>

เรามีโอกาสพิเศษในการเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์ เราสามารถเป็นเช่นนั้นในการแต่งงาน ในครอบครัวของเรา กับมิตรสหายแ่เพื่อนมนุษย์ของเรา นั่นคือการปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของเราในฐานะศาสนิกษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์

“ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกัน เฉพาะพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ

“พระองค์จะทรงจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ของพระองค์และฝูงแพะอยู่เบื้องซ้าย

“ขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก

“เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำ ท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเรา

“เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเรา เมื่อเราอยู่ในคุก พวกท่านก็มาเยี่ยมเรา

“เวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน้ำ และจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไร?

“ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยพระกายและสวมฉลองพระองค์ให้ฉันตั้งแต่เมื่อไร?

“ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประจวบหรือทรงถูกจำคุก และมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไร?

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งทีเล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย’<sup>9</sup>

ขอให้เราทำเช่นเดียวกันนี้ คือคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ■

## อ้างอิง

1. หลักคำสอนและพันธสัญญา 18:10, 15; เน้นตัวเอน.
2. คู่มือพระคัมภีร์, “จิตวิญญาณ”; scriptures.lds.org.
3. ลินดา เค. เบอร์ตัน, “สังเกตก่อน แล้วรับใช้,” *เลียโฮนา*, พ.ศ. 2012, 78.
4. ลูกา 10:37.
5. Alexander B. Morrison, “Nourish the Flock of Christ,” *Ensign*, May 1992, 13.
6. หลักคำสอนและพันธสัญญา 1:23.
7. มัทธว 4:19.
8. โอบาดีห์ 1:21.
9. มัทธว 25:32-40.



โดยเฮลเกอร์แลร์รี่ เอส. เคเซอร์  
แห่งสภาเจดิลิบ

# อย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตรวจสอบการเลือกของท่านโดยถามตนเองว่า “ฉันปลุกการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในดินดีแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่”

พี่น้องทั้งหลาย การตัดสินใจที่เราทำในชีวิตนี้ส่งผลมากมายต่อเส้นทางชีวิตนิรันดร์ของเรา มีพลังทั้งในแบบที่มองเห็นและมองไม่เห็นซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา ข้าพเจ้าเรียนรู้หลักธรรมสำคัญนี้ด้วยตนเองเมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว ในวิธีที่เกือบจะส่งผลร้ายต่อข้าพเจ้า

เราไปเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนๆ ทางใต้ของโอมาน เราตัดสินใจพักผ่อนบนชายหาดตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย หลังจากมาถึงได้ไม่นาน เนลลี ลูกสาววัย 16 ปีของเราถามว่าเธอจะว่ายน้ำไปตรงที่เธอคิดว่าเป็นเนินทรายได้หรือไม่ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นน้ำวนจึงบอกเธอว่าข้าพเจ้าจะไปก่อน เพราะคิดว่าอาจมีกระแสน้ำอันตราย

หลังจากว่ายน้ำไปไม่นาน ข้าพเจ้าเรียกภรรยาเพื่อถามว่าใกล้ถึงเนินทรายหรือยัง เธอตอบว่า “คุณผ่านมันไปไกลแล้ว” ข้าพเจ้าไม่รู้ตัวเลยว่าติดอยู่ในกระแสน้ำเปลี่ยนทิศ<sup>1</sup> และกำลังถูกดึงออกทะเลอย่างรวดเร็ว

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไร สิ่งเดียวที่นึกได้คือหันหลังแล้วว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง นั่นเป็นการกระทำที่ผิดแน่นอน ข้าพเจ้ารู้สึกอับจน พลังที่อยู่เหนือการควบคุมกำลังดึงข้าพเจ้าออกทะเล สิ่งที่ทำให้แย่นักกว่า

เดิมคือภรรยาข้าพเจ้าวางใจในการตัดสินใจครั้งนี้และตามข้าพเจ้ามา

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ข้าพเจ้าจะไม่รอดและเพราะการตัดสินใจของข้าพเจ้า อาจจะทำให้ภรรยาถึงแก่ชีวิตไปด้วย หลังจากพยายามอย่างหนักและสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อคือการแทรกแซงจากสวรรค์ เท้าของเราเตะพื้นทรายและเราสามารถเดินกลับไปหาเพื่อนๆ กับลูกสาวได้อย่างปลอดภัย

มีกระแสน้ำมากมายในชีวิตบนโลกนี้—บางอย่างปลอดภัยบางอย่างไม่ปลอดภัย ประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์สอนว่ามีพลังทรงอำนาจในชีวิตเราเองเหมือนกับกระแสน้ำที่มองไม่เห็นของมหาสมุทร<sup>2</sup> พลังเหล่านี้มีอยู่จริงและเราไม่ควรเพิกเฉย

ข้าพเจ้าขอเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับกระแสน้ำอีกอย่างหนึ่ง กระแสน้ำที่กลายเป็นพรยิ่งใหญ่ในชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสผู้ศรัทธาจักร ก่อนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ความใฝ่ฝันในชีวิตข้าพเจ้าคือการเล่นสกี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงย้ายไปยุโรปหลังจบมัธยมปลายเพื่อให้สมปรารถนา หลายเดือนผ่านไปกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นชีวิตในอุดมคติ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะต้องไปจากที่นี่ เวลานั้นข้าพ-